

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date :

- 7 ก.ย. 2561

Page :

1, 4

No :

# 'ประจัน'เบรกโครงการอนุรักษ์ ตีกลับ'งบอุดหนุน'1.5หมื่นล้าน

กรุงเทพธุรกิจ • "ประจัน"นั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ดกองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ สั่งเบรกอนุมัติโครงการยื่นขอใช้งบปี 2561 (เพิ่มเติม) วงเงิน 5,200 ล้านบาท และงบปี 2562 วงเงิน 10,448 ล้านบาท รอสรุปลงผลสอบความไม่โปร่งใส 21 ก.ย.นี้ พร้อมสั่งทบทวนพิจารณาคำขอให้สมบรูณ์ กระจายการใช้งบให้ทั่วถึงและจัดทำเอกสารให้ครบถ้วน

ความไม่ชอบมาพากลในการยื่นขอใช้งบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้รับความสนใจจากฝ่ายนโยบายของรัฐบาล โดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (6 ก.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ โดยพล.อ.ประจัน



พล.อ.ประจัน จันตอง

จันตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานผลการประชุมตีกลับทุกโครงการทั้งปี 2561 และปี 2562 ส่วนหนึ่งเกิดจากกระแสข่าว

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

## ประจัน

ที่ถูกล้อมลวนชนตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสการกระจุกตัวของงบในโครงการรายเดิมกลุ่มเดิม จำเป็นตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนพิจารณาอนุมัติ

ช่วงบ่ายวันเดียวกันที่กระทรวงพลังงาน นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ได้รับทราบหลักการจัดทำคำขอเพื่อยื่นขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ สำหรับงบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" วงเงิน 5,200 ล้านบาท และงบประมาณปี 2562 วงเงิน 10,448 ล้านบาท

โดยที่ประชุมยังไม่ได้อนุมัติคำขอแต่อย่างใด เนื่องจากยังต้องรอผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการบริหารและการใช้เงินกองทุนอนุรักษ์ฯ สำหรับปี 2561 และปี 2562 ให้ได้ข้อสรุปและรายงานผลในวันที่ 21 ก.ย.นี้ ต่อนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อีกทั้ง ให้นำข้อเสนอแนะของบอร์ด กองทุนฯ ไปพิจารณาทบทวนเพื่อให้คำขอมีความสมบูรณ์ และกระจายการใช้งบกองทุนฯอย่างทั่วถึงมากขึ้น

กระทรวงพลังงานกลับไปพิจารณาใน

3 ประเด็น คือ 1. ควรกำหนดชื่อแผนงานให้สอดคล้องกับคำขอ เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ควรระบุชื่อโครงการให้ชัดเจน 2. ควรพิจารณาด้านการกระจายโอกาสการขอชิงบให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม และ 3. คำขอใดที่ยังไม่สมบูรณ์ รายละเอียดไม่ครบถ้วน เพราะขาดประสบการณ์ในการจัดทำคำขอ ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้คำแนะนำ เช่น การกำหนดชื่อภายใต้แผนงานให้สอดคล้องกับคำขอที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ

หลังพบว่า มีหลายคำขอที่ไม่สมบูรณ์ ทั้งการเขียนเอกสารไม่สมบูรณ์ ขาดเอกสารประกอบ ก็จะมีระยะเวลาไปจัดทำเอกสารคำขอต่างๆ ให้สมบูรณ์มากขึ้น แต่ไม่ใช้การเปิดให้ยื่นเสนอคำขอใหม่แต่อย่างใด โดยจะเป็นการพิจารณาจากคำขอเดิมที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้น โดยคาดว่า จะสามารถนำเสนอบอร์ดกองทุนฯ พิจารณานุมัติคำขออีกครั้งภายในปลายเดือนกันยายน หรือต้นเดือนตุลาคมนี้

ทั้งนี้ การพิจารณาคำขอของปี 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" วงเงิน 5,200 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 โครงการ

1. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ที่มีเป้าหมาย 5,000 ระบบ มีจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ 2,630 ระบบ วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 2,090 ล้านบาท
2. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท เป้าหมาย 350 ระบบ จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ 653 ระบบ วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 4,626 ล้านบาท

และ 3. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป้าหมาย 170 ระบบ จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ 319 ระบบ วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 1,310 ล้านบาท โดยทั้ง 3 โครงการดังกล่าวผ่านเกณฑ์พิจารณา คิดเป็นมูลค่าคำขอเพียง 1,640 ล้านบาท จากงบที่มีอยู่ 5,200 ล้านบาท ยังเหลืองบอีกราว 3,000 ล้านบาท ก็จะมีโอกาสให้ไปปรับคำขอให้สมบูรณ์ถึงสิ้นเดือนก.ย. นี้

ทุกโครงการที่เสนอมาเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งจะเปิดให้มีการยื่นเอกสารประกอบคำขอเพิ่มเติมทั้ง 3 โครงการดังกล่าว ได้ถึงวันที่ 26 ก.ย. นี้ โดยมอบให้ สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ไปดูคำขอให้สมบูรณ์ เช่น โครงการติดตั้งโซลาร์สูบน้ำ ที่ส่วนใหญ่ยังขาดเอกสารจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ก็จะทำให้โอกาสเพื่อรองรับแผนหนองบัวลำภูโมเดล ที่จะมีก็ชุดบ่อบาดาลอีก 116 บ่อ ภายในเดือนพ.ย. นี้

ส่วนการพิจารณาคำขอของปี 2562 ที่มีกรอบวงเงินสนับสนุน 10,448 ล้านบาท เบื้องต้น มีผู้ผ่านเกณฑ์ 380 คำขอ คิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท จึงยังเหลือวงเงินอีกกว่า 3,000 ล้านบาท จากคำขอที่เสนอเข้ามา 955 โครงการ วงเงิน 33,341 ล้านบาท โดยคำขอที่เสนอเข้ามาแบ่งเป็นส่วนที่ 1 ตามแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ส่วนที่ 2 ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ ส่วนที่ 3 กลุ่มงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม

ยั่งยืน ซึ่งในส่วนนี้จะต้องพิจารณาโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนและสนับสนุนแผนพลังงานทดแทนและเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพ

### เร่งรัดโซลาร์ภาคประชาชน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ว่า รัฐบาลอยู่ระหว่างการเร่งรัดโครงการโซลาร์ภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าใช้เองในภาคประชาชนอย่างเสรี สามารถขายไฟฟ้าได้ในอัตราซื้อที่ไม่เป็นการผูกขาดไฟฟ้า โดยกระทรวงพลังงานจะดำเนินการจัดทำนโยบายโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ควบคู่กับการจัดทำแผน PDP โดยคาดว่าแผน PDP 2018 จะแล้วเสร็จภายในปี 2561 และนำหลักการจากแผน PDP มาใช้กำหนดนโยบายต่อไป เช่น รูปแบบการซื้อขาย ราคาซื้อ ระเบียบหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

"ที่ผ่านมาซื้อขาดซื้อทั้งในประเด็นการติดตั้ง Solar rooftop การกำหนดราคา ระบบสำหรับการซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงการปรับแก้ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง"

ที่ประชุมยังมีมติมอบหมายกระทรวงพลังงาน และกระทรวงมหาดไทย ร่วมดำเนินการจัดทำโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในแผน PDP เพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และ ครม. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2561.